

Số: /TB-PGDĐT

Ninh Phước, ngày tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

### **Kết luận kiểm tra, xác minh theo đơn kiến nghị của bà Huỳnh Thị Nữ, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành**

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND huyện Ninh Phước về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Phước;

Căn cứ Kế hoạch số 571/KH-PGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch công tác kiểm tra hoạt động giáo dục năm học 2023-2024;

Căn cứ biên bản kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra theo Quyết định số 125/QĐ-PGDĐT ngày 29/11/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của bà Huỳnh Thị Nữ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Tất Thành;

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết luận kiểm tra, xác đơn kiến nghị của bà Huỳnh Thị Nữ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành, cụ thể như sau:

#### **I. Nội dung đơn kiến nghị của bà Huỳnh Thị Nữ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành**

Bà Huỳnh Thị Nữ, Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Tất Thành gửi đơn kiến nghị về việc xin xem xét lại việc đánh giá viên chức và xét thi đua cá nhân năm học 2022-2023.

#### **II. Nội dung kiểm tra, xác minh các hồ sơ có liên quan tại trường THCS Nguyễn Tất Thành**

##### **1. Về tổ chức bình xét thi đua cuối năm học 2022-2023**

Qua kiểm tra, xác minh các minh chứng liên quan trong hồ sơ bình xét thi đua được lưu tại trường THCS Nguyễn Tất Thành, tổ kiểm tra nhận định như sau:

- Hội đồng thi đua-khen thưởng cuối năm học của Trường THCS Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-THCSNTT ngày

15/5/2023 của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tất Thành, bao gồm có 09 thành phần, trong đó có ghi thành phần là giáo viên chủ nhiệm 10 lớp.

Theo kết quả kiểm tra, xác minh của Tổ kiểm tra, số lượng người tham gia họp so với số lượng thành viên trong Quyết định không thống nhất, hơn nữa thành viên là giáo viên chủ nhiệm trong Quyết định là giáo viên chủ nhiệm 10 lớp nhưng trong biên bản họp *chỉ có 4 GV chủ nhiệm* và không có tên cụ thể (theo giải trình của Hiệu trưởng thì thành viên là giáo viên chủ nhiệm chỉ có 4 GV đại diện cho 4 khối từ lớp 6 đến lớp 9

- Biên bản xét thi đua của Hội đồng thi đua nhà trường chưa ghi rõ ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng thi đua đối với từng cá nhân CBQL, GV, NV,...; Biên bản xét thi đua chưa ghi cụ thể kết quả bỏ phiếu, chưa có ý kiến kết luận và thống nhất danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu cá nhân viên chức và người lao động đề nghị các cấp xét công nhận danh hiệu “*Lao động tiên tiến*”. Quá trình xét thi đua chưa căn cứ trên bản báo cáo tự đánh giá thành tích đề nghị công nhận danh hiệu thi đua của từng CBQL, GV, NV và Biên bản họp xét thi đua của tổ thi đua (*Hồ sơ thi đua không có minh chứng*)

- Bảng tổng hợp kết quả bình xét thi đua cuối năm học 2022-2023 (*đính kèm danh sách viên chức và người lao động được đề nghị công nhận danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”*) được sắp xếp theo tỉ lệ số phiếu bình xét gồm có 21/27 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (*kể cả Chiến sỹ thi đua cơ sở*) với tỷ lệ bình xét đạt 77,8% trên tổng số CBGVNV toàn trường, trong đó bà Huỳnh Thị Nữ xếp thứ 19 (số phiếu **9/13**), bà Lê Thị Yên Thu xếp thứ 20 (số phiếu **10/13**), bà Trương Thị Ngọc xếp thứ 21 (số phiếu **9/13**).

- Trên cơ sở kết quả họp bình xét thi đua tại đơn vị, Trường THCS Nguyễn Tất Thành đã tổng hợp danh sách và gửi về Phòng GDĐT để đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT cuối năm học 2022-2023 là 21/27 người (*kể cả Chiến sỹ thi đua cơ sở*).

- Phiếu bình xét thi đua: Tổ kiểm tra đã kiểm soát lại số phiếu bầu chọn danh hiệu thi đua, kết quả bà Huỳnh Thị Nữ đạt **8/11**, bà Lê Thị Yên Thu đạt **9/11**, bà Trương Thị Ngọc đạt **8/11** (*Phiếu bình chọn của HĐTD không có dấu treo của đơn vị*). Số lượng phiếu Tổ kiểm tra kiểm soát lại là 11 phiếu và số lượng phiếu ghi trong biên bản là 13 phiếu: Không khớp nhau (*Qua kiểm tra xác minh, có 2 phiếu không hợp lệ, nên chỉ tính tổng số phiếu là 11 phiếu*)

## **2. Về đánh giá, phân loại viên chức**

- Qua xem xét hồ sơ đánh giá viên chức cuối năm học 2022-2023 của Trường THCS Nguyễn Tất Thành, Tổ Kiểm tra nhận thấy đơn vị có xây dựng quy chế đánh giá, tổ chức đánh giá theo tháng, quý, năm, tổ chức họp thành viên cốt cán để thống nhất kết quả đánh giá viên chức (*trên cơ sở của Tổ*

*chuyên môn*); kết quả đánh giá viên chức đối với bà Huỳnh Thị Nữ cuối năm học 2022-2023 đạt mức đánh giá “**Hoàn thành tốt nhiệm vụ**”. Tuy nhiên qua xem xét biên bản họp đánh giá viên chức chưa tổng hợp ý kiến nhận xét của tập thể viên chức nhà trường đánh giá phân loại bà Huỳnh Thị Nữ.

- Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2022-2023 của trường THCS Nguyễn Tất Thành đối với bà Huỳnh Thị Nữ không ghi mức đánh giá phân loại mà chỉ ghi ý kiến nhận xét của Hiệu trưởng là “Nhiệt tình trong công tác, có nỗ lực để hoàn thành công việc phân công. Tuy nhiên cần phát huy hơn vai trò của người quản lý, cần tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và các công tác chuyên môn, cần biết lắng nghe các ý kiến đóng góp của tập thể”. (*Kết quả đánh giá và phân loại viên chức năm học 2022-2023 của trường THCS Nguyễn Tất Thành đối với bà Huỳnh Thị Nữ có trong bảng tổng hợp kết quả đánh giá.*)

## **II. Nội dung kết luận kiểm tra**

### **1. Về tổ chức bình xét thi đua cuối năm học 2022-2023**

a) **Về ưu điểm:** Trường THCS Nguyễn Tất Thành có thực hiện lưu trữ hồ sơ xét thi đua cuối năm học 2022-2023 theo hướng dẫn của ngành về cơ bản đầy đủ, có thành lập hội đồng xét thi đua theo điều lệ nhà trường.

#### **b) Tồn tại:**

- Hội đồng thi đua-khen thưởng cuối năm học 2022-2023 của Trường THCS Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-THCSNTT ngày 15/5/2023 của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tất Thành, ghi thành phần cơ cấu tham gia hội đồng chưa cụ thể, nhất là thành phần về giáo viên chủ nhiệm (*Chưa xác định rõ thành phần nào là thành phần được cơ cấu chính, thành phần nào là thành phần được mời*).

- Biên bản xét thi đua của Hội đồng thi đua nhà trường có ghi nhận xét chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa ghi rõ nội dung đánh giá về ưu khuyết và hạn chế của từng cá nhân CBQL, GV, NV,...; Biên bản xét thi đua chưa ghi cụ thể kết quả bỏ phiếu, chưa có ý kiến kết luận và thống nhất danh sách đề nghị xét công nhận danh hiệu cá nhân viên chức và người lao động đề nghị các cấp xét công nhận danh hiệu “*Lao động tiên tiến*”. Quá trình xét thi đua chưa căn cứ bản báo cáo tự đánh giá thành tích đề nghị công nhận danh hiệu thi đua của từng CBQL, GV, NV và Biên bản họp xét thi đua của tổ thi đua là chưa thể hiện rõ tính công khai, minh bạch trong việc bình xét danh hiệu thi đua.

- Bảng tổng hợp kết quả bình xét thi đua cuối năm học 2022-2023 (*đính kèm danh sách viên chức và người lao động được đề nghị công nhận danh hiệu*

thi đua “*Lao động tiên tiến*”) được sắp xếp theo tỉ lệ số phiếu bình xét gồm có 21/27 cán bộ, giáo viên và nhân viên (*kể cả Chiến sỹ thi đua cơ sở*) về thứ tự sắp xếp chưa thực hiện theo thứ tự số phiếu bình bầu từ cao đến thấp, cụ thể bà Huỳnh Thị Nữ có số phiếu bình bầu là 9/13 nhưng lại được sắp xếp ở thứ tự số 19, còn bà Lê Thị Yến Thu xếp có số phiếu bình bầu là 10/13 nhưng lại được sắp xếp ở thứ tự số 20, do đó dẫn đến việc hiểu nhầm của bà Huỳnh Thị Nữ đối với công tác bình xét thi đua của nhà trường.

- Phiếu bình xét thi đua của nhà trường không đóng dấu treo của đơn vị là chưa đảm bảo tính pháp lý; Tổ kiểm tra đã kiểm soát lại số phiếu bầu chọn danh hiệu thi đua, kết quả bà Huỳnh Thị Nữ đạt 8/11, bà Lê Thị Yến Thu đạt 9/11, bà Trương Thị Ngọc đạt 8/11.

Việc tổ chức xét thi đua của Trường THCS Nguyễn Tất Thành chưa được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp bình xét thi đua và chưa cụ thể nên dễ tạo nghi ngờ đối với viên chức, người lao động.

## **2. Về đánh giá, phân loại viên chức**

- *Về ưu điểm*: Trường THCS Nguyễn Tất Thành có lưu trữ đầy đủ hồ sơ đánh giá viên chức cuối năm học 2022-2023, có xây dựng quy chế đánh giá, tổ chức đánh giá theo tháng, quý, năm, tổ chức họp thành viên cốt cán để thống nhất kết quả đánh giá viên chức (*trên cơ sở của Tổ chuyên môn*); kết quả đánh giá viên chức đối với bà Huỳnh Thị Nữ cuối năm học 2022-2023 đạt mức đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

### **- Tồn tại:**

Biên bản họp đánh giá viên chức chưa tổng hợp cụ thể các ý kiến nhận xét của các thành viên cốt cán trong nhà trường.

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm học 2022-2023 đối với bà Huỳnh Thị Nữ có ghi ý kiến nhận xét của Hiệu trưởng “*Nhiệt tình trong công tác, có nỗ lực để hoàn thành công việc phân công. Tuy nhiên cần phát huy hơn vai trò của người quản lý, cần tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và các công tác chuyên môn, cần biết lắng nghe các ý kiến đóng góp của tập thể*” và không ghi mức đánh giá phân loại (*kết quả đánh giá chỉ có trong tổng hợp kết quả đánh giá*), Nội dung nhận xét trên, chưa được thống nhất trong tập thể cốt cán của nhà trường chỉ là ý kiến đánh giá, nhận xét của Hiệu trưởng đối với năng lực quản lý của bà Huỳnh Thị Nữ.

## **III. Nhận định về mức độ sai phạm sau kiểm tra đối với Trường THCS Nguyễn Tất Thành**

1. Công tác phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong hội đồng nhà trường chưa cụ thể; hàng tháng chưa đánh giá rút kinh nghiệm ưu, khuyết điểm

tồn tại trong tháng gắn với đánh giá trách nhiệm viên chức được phân công phụ trách và kết hợp đánh giá, phân loại viên chức hàng tháng.

2. Tổ chức bình xét thi đua chưa chặt chẽ nên đã dẫn đến sự việc như đơn kiến nghị của bà Huỳnh Thị Nữ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã phản ánh.

3. Đối với công tác đánh giá, phân loại viên chức chưa thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức tương ứng với từng đối tượng được quy định tại Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.

#### **IV. Kiến nghị sau kiểm tra**

##### **1. Đối với Trường THCS Nguyễn Tất Thành**

Trường THCS Nguyễn Tất Thành cần rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, thiếu sót những nội dung sau đây:

- Tổ chức rà soát lại các nội dung liên quan đến công tác quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường; phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng thành viên trong hội đồng nhà trường; hàng tháng cần đánh giá rút kinh nghiệm ưu, khuyết điểm tồn tại trong tháng gắn với đánh giá trách nhiệm viên chức được phân công phụ trách và kết hợp đánh giá, phân loại viên chức hàng tháng đảm bảo công khai, minh bạch, cụ thể và rõ ràng.

- Tổ chức bình xét thi đua phải đảm bảo theo đúng quy định của Quyết định 1468/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng.

- Đối với công tác đánh giá, phân loại viên chức thực hiện theo Quyết định 81/2023/QĐ-UBND về Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận thay thế cho Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận, Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó lưu ý thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức tương ứng với từng đối tượng quy định tại Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.

##### **2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo**

Rà soát lại hồ sơ xét thi đua và hồ sơ đánh giá, phân loại viên chức quản lý cuối năm học 2022 – 2023 của Hội đồng thi đua và tập thể lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo để có cơ sở trả lời cho bà Huỳnh Thị Nữ, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tất Thành về nội dung kiến nghị “*Giải thích lý do việc*

*cắt thi đua và hạ bậc đánh giá viên chức cuối năm học 2022-2023 của bà Huỳnh Thị Nữ”.*

Trên cơ sở kết quả rà soát, so sánh đối chiếu với thành tích của nhà trường và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân bà Huỳnh Thị Nữ, đề nghị Phòng GDĐT có văn bản báo cáo các cấp có thẩm quyền điều chỉnh kết quả đánh giá viên chức năm học 2022-2023 đối với cá nhân bà Huỳnh Thị Nữ với mức đánh giá, phân loại là **“Hoàn thành tốt nhiệm vụ”** vì trong biên bản đánh giá, phân loại bà Huỳnh Thị Nữ tập thể cốt cán Trường THCS Nguyễn Tất Thành không thể hiện các sai sót có liên quan đến nhiệm vụ được phân công và qua kết quả kiểm thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Phòng GDĐT đối với Trường THCS Nguyễn Tất Thành không có sai sót về lĩnh vực do bà phụ trách. Trường THCS Nguyễn Tất Thành cũng đề xuất Phòng GDĐT đánh giá bà Huỳnh Thị Nữ là **“Hoàn thành tốt nhiệm vụ”**. Do đó Phòng GDĐT cần rà soát và xem xét lại việc hạ bậc đánh giá, phân loại bà Huỳnh Thị Nữ và có ý kiến kiến nghị UBND huyện xem xét nâng mức đánh giá, phân loại cuối năm học 2022-2023 đối với trường hợp của bà Huỳnh Thị Nữ.

***Nơi nhận:***

- PCT.PT UBND huyện;
- Các trường MN, TH, THCS trực thuộc;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VP, bộ phận KT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Lê Thị Mỹ Liên**